

สภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย เอาจริงด้านสินค้าปลอมแปลงจากเอเชีย

ประเทศสมาชิกสังกัดสภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย หรือ EAEU (รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน) เตรียมใช้เทคโนโลยี Radio-frequency identification (RFID) ป้องกันการนำสินค้าปลอมแปลงเข้ามาในภูมิภาค โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะเริ่มติดป้าย RFID ในสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะเสื้อผ้าและรองเท้า รวมทั้งชิ้นส่วนอากาศยานและสินค้าที่ทำมาจากไม้มีค่า ซึ่ง EAEU ได้ปฏิบัติการทดลองติดป้ายสัญญาณคลื่นวิทยุกับสินค้าเสื้อผ้าทำด้วยขนสัตว์มาแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 โดยสามารถกำจัดสินค้าที่เข้าข่ายเป็นสินค้าต้องสงสัยที่ส่วนมากมาจากแหล่งผลิตกลุ่มประเทศอาเซียนออกจากตลาดได้กว่าร้อยละ 80

รัฐมนตรีด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของคณะกรรมการสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย กล่าวว่า ในปี 2558 สินค้าปลอมแปลงในตลาดโลกมีมูลค่า 4.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณร้อยละ 60 มีแหล่งที่มาจากประเทศจีน

ในแต่ละปีจีนส่งออกสินค้าอุปโภคไปยังตลาดรัสเซีย มีมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ศุลกากรมีการบันทึกสถิติการนำเข้าเพียง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นั่นหมายความว่ามูลค่าอีก 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตกหล่นหายไปอยู่ที่ใดโดยที่ไม่เข้าสู่

ระบบรายรับของประเทศ หากเป็นประเทศคาซัคสถานหรือคีร์กีซสถานจะยิ่งเลวร้ายกว่านี้กับการลักลอบนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน แต่ละประเทศบันทึกการนำเข้าสินค้าเพียง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากมูลค่าจริง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะนี้ EAEU กำลังเจรจากับจีนเกี่ยวกับการใช้ระเบียบข้อบังคับเพื่อต่อต้านสินค้าปลอมแปลง แต่ทั้งนี้ การป้องกันไม่ได้มุ่งโทษประเทศจีนแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาที่ไม่มีระบบการตรวจสอบภายในตลาดของ EAEU เองด้วย ดังนั้น การเตรียมใช้กฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง EAEU จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะใช้ต่อสู้กับการนำเข้าสินค้าปลอมแปลงที่ผ่านระบบศุลกากร

รัฐมนตรีการค้าของ EAEU เชื่อว่าการทำความเข้าใจเขตการค้าเสรีมีส่วนช่วยในการทำสงครามกับการนำเข้าสินค้าปลอมแปลง โดยในปี 2558 EAEU ได้ลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีกับสาธารณรัฐเวียดนาม ซึ่งได้บัญญัติมาตรการการต่อต้านสินค้าปลอมแปลงไว้ด้วยและจะได้มีการติดตามผลในลำดับต่อไป นอกจากนี้ จะนำไปใช้กับการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ ด้วย ซึ่งขณะนี้ประเทศไทย อิหร่าน อินเดีย สิงคโปร์ อียิปต์ และมองโกเลีย ที่กำลังอยู่ในกระบวนการ

การผลิตสินค้าที่ผิดกฎหมายมีสัดส่วนระหว่างร้อยละ 5 ถึง 30 ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ของเศรษฐกิจ หมวดสินค้าที่มีสัดส่วนสูงสุดในการปลอมแปลงและมีมาตรฐานต่ำคือสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค โดยหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานของรัสเซียพบว่า

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center

Kosmodamianskaya nab., 52, k1
Moscow 115054, Russia

T: +7 499 653-59-89

F: +7 499 653-69-59

E: moscow@thaitrade.ru

สินค้าเสื้อผ้าเด็กและเชิ้ตสำหรับบุรุษจากจีน เวียดนาม และบังคลาเทศที่มีข้อที่น่าสงสัย ถึงแม้ว่าจะระบุว่าผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติถึงร้อยละ 80 แต่กลับพบว่าทั้งหมดผลิตมาจากวัสดุสังเคราะห์ นอกจากนี้ สินค้าจากต่างประเทศที่ผ่านการบรรจุในประเทศรัสเซียจะใช้ตราผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เข้าใจว่าผลิตในรัสเซีย เช่น ข้าวจากเมียนมาร์ และแตงกวาดองจากอินเดีย ดังนั้น เพื่อให้สามารถระบุตราเครื่องหมายและประเทศผู้ผลิตได้ถูกต้อง หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานจะนำระบบการตรวจ DNA มาใช้ เช่นเดียวกับเยอรมนี สหภาพราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ที่ใช้อยู่ รวมทั้งจะพัฒนาห้องสมุดเก็บข้อมูล DNA ของ

โลก เพื่อใช้ค้นหาแหล่งที่มา ตัวอย่างดิน และพันธุกรรมของพืชพันธุ์ต่างๆ อีกด้วย

สำหรับประเทศไทย ยังไม่พบว่าเป็นแหล่งส่งออกสินค้าปลอมแปลงเข้าไปยัง EAEU อย่างมีนัยสำคัญ แต่ทั้งนี้ การถูกระบุแบบเหมารวมว่าภูมิภาคอาเซียนเป็นแหล่งผลิตเครื่องนุ่งห่มทำด้วยขนสัตว์ปลอมแปลงย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย อีกทั้งสินค้าอาหารที่เป็นหมวดสินค้าหมวดหนึ่งที่ไทยมีศักยภาพในตลาดนี้ จะถูกจับตามองเป็นพิเศษ จึงต้องระมัดระวังในกรณีที่สินค้าจะถูกนำมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์และติดตราเครื่องหมายที่ประเทศปลายทาง เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าสินค้านั้นมีไซส์นำเข้า

ที่มา: *Eurasian Economic Union to Combat Counterfeit Imports from Asia, Russian Beyond The Headline*



ความเป็นมาของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union: EAEU)

สหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส (Custom Union) จัดตั้งในปี 2550 เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจประเทศอดีตสหภาพโซเวียตด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยมีการใช้อัตราภาษีภายนอกพร้อม (Common External Tariff) ในอัตราเดียวกันและนำระบบการจำแนกพิกัดศุลกากรเดียวกันมาใช้ในปี 2553 และยกเลิกด่านศุลกากรภายในระหว่างประเทศสมาชิกในสหภาพศุลกากรฯ ในปี 2554 ต่อมาในปี 2555 ประเทศสมาชิกสหภาพศุลกากรฯ ได้ลงนามในสนธิสัญญาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจร่วม เรียกว่าสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 5 ประเทศคือ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน มีประชากรกว่า 180 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี 2558 เท่ากับ 1,582 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ประเทศสมาชิกได้ตกลงเปิดเสรีทางการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนระหว่างกันมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ถือเป็นยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทำให้ประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายเสรีครอบคลุมสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงาน

ปัจจุบัน กว่า 40 ประเทศให้ความสนใจที่จะขอเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีกับ EAEU โดยสาธารณรัฐเวียดนามถือว่าเป็นประเทศแรกที่เจรจาได้สำเร็จเป็นประเทศแรก สำหรับประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการขอฉันทามติเบื้องต้นจากประเทศสมาชิก เพื่อร่วมกันทำ Joint Feasibility Study ก่อนจะเปิดเจรจากันในลำดับต่อไป